

ส่งออกน้ำตาลทรายปี 2551 ยังคงขยายตัว แม้อาณาไม่สูงดังเดิม

ปี 2549 เป็นปีที่ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะน้ำตาลทรายดิบที่มีราคาสูงสุดในรอบ 10 ปี มาอยู่ที่เฉลี่ย 16 เซนต์ต่อปอนด์เทียบกับ 11 เซนต์ต่อปอนด์ในปี 2548 ทำให้มูลค่าส่งออกน้ำตาลทรายของไทยที่ลดลง มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2547 กลับขยายตัวขึ้นได้ในปี 2549 อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำตาลทรายอยู่ในระดับสูงได้ไม่นาน ก็กลับลดต่ำลงอีกในปี 2550 เมื่อปริมาณผลผลิตน้ำตาลทรายโลกมีส่วนเกินสูงถึง 7 ล้านตัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านตันในปี 2551 ทำให้ราคาน้ำตาลทรายดิบในเดือนสิงหาคม 2550 ปรับลดลงมาเป็น 11 เซนต์ต่อปอนด์อีกครั้ง กระนั้นก็ตามคาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อมูลค่าส่งออกน้ำตาลทรายในปี 2551 เนื่องจากมีปัจจัยที่จะส่งผลดี ต่อปริมาณส่งออกมาชดเชยหลายประการ ได้แก่

- **ผลผลิตอ้อยของไทยปีการผลิต 2550/51 คาดว่าจะมีปริมาณ 69 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 2** ต่อเนื่อง จากปีการผลิต 2549/50 ที่มีปริมาณผลผลิต 63 ล้านตัน เนื่องจากราคาอ้อยขึ้นต้นปีการผลิต 2549/50 (ประกาศช่วง เดือนพฤศจิกายน 2549) ที่สูงถึง 800 บาทต่อตัน จูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยมากขึ้น ทำให้คาดว่าปริมาณส่งออก น้ำตาลทรายในปี 2551 จะสูงราว 4-5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 2-3 ล้านตันในปี 2549

- **ความต้องการบริโภคน้ำตาลทรายในเอเชีย (แหล่งรองรับน้ำตาลทรายส่งออกสำคัญของโลก) ยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อการบริโภค ดังนี้**

- **อินโดนีเซีย** (ตลาดส่งออกน้ำตาลทรายสำคัญอันดับ 2 ของไทย) เป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงที่ไทย จะขยายการส่งออกน้ำตาลทราย เพราะมีจำนวนประชากรกว่า 200 ล้านคน ทั้งนี้ อินโดนีเซียมีแนวโน้มนำเข้าน้ำตาลทรายดิบ เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันอินโดนีเซียลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปน้ำตาลทรายขาวเพิ่มขึ้น โดยนำเข้าน้ำตาลทรายดิบซึ่งมี ราคาถูกกว่าน้ำตาลทรายขาวไปแปรรูปเป็นน้ำตาลทรายขาวเพื่อใช้เองในประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าอินโดนีเซียจะนำเข้า น้ำตาลทรายดิบกว่า 1.5 ล้านตันในแต่ละปีนับตั้งแต่ปี 2550

- **จีน** (ตลาดส่งออกน้ำตาลทรายสำคัญอันดับ 4 ของไทย) มีแนวโน้มนำเข้าน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นตามการ ขยายตัวของเศรษฐกิจ อีกทั้งปัจจุบันอัตราการค้าบริโภคน้ำตาลทรายของจีนยังอยู่ในระดับต่ำ คือ ราว 13-14 ล้านตันต่อปี เทียบกับอินเดียซึ่งมีการบริโภคน้ำตาลทรายสูงราว 20 ล้านตันต่อปี

- **เกาหลีใต้** (ตลาดส่งออกน้ำตาลทรายสำคัญอันดับ 12 ของไทย) คาดว่าจะนำเข้าน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงงานน้ำตาลทรายในประเทศทยอยปิดกิจการ เพราะแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ไหว

ทั้งนี้ ด้วยขนาดและศักยภาพของตลาดน้ำตาลทรายในเอเชีย จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะเข้าไปเจาะตลาด ดังกล่าว โดยอาศัยความได้เปรียบจากทำเลที่ตั้ง ทำให้มีต้นทุนค่าขนส่งต่ำกว่าประเทศคู่แข่ง

- **EU (ผู้ส่งออกน้ำตาลทรายขาวอันดับ 1 ของโลก) มีแนวโน้มส่งออกน้ำตาลทรายลดลง และ กลายเป็นผู้นำเข้าน้ำตาลทรายสุทธิตั้งแต่ปี 2550** เนื่องจาก EU มีมาตรการลดการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลทราย ของประเทศสมาชิกตั้งแต่ปี 2549 ปัจจัยดังกล่าวคาดว่าจะทำให้ไทยได้รับประโยชน์โดยตรงจากการขยายตลาดส่งออก น้ำตาลทรายขาวทดแทน EU โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศในแถบตะวันออกกลาง ซึ่งเดิมนำเข้าจาก EU เนื่องจากไทยสามารถผลิตได้ทั้งน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว ด้วยต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ำ ขณะที่บราซิล

และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของไทย อาจได้รับประโยชน์ไม่มากนักจากการที่ EU ส่งออกน้ำตาลทรายขาวลดลง เนื่องจากทั้งสองประเทศเน้นผลิตและส่งออกน้ำตาลทรายดิบเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ความต้องการอ้อยเพื่อนำมาผลิตเอทานอลสำหรับใช้เป็นพลังงานทดแทนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบราซิล ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกอ้อยสำคัญอันดับ 1 ของโลก และมีสัดส่วนการนำอ้อยไปผลิตเอทานอลสูงกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณผลผลิตอ้อยทั้งหมดที่ปลูกได้ ประกอบกับปริมาณผลผลิตน้ำตาลทรายของ EU ที่ลดลงหลังมีการลดการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลทรายของประเทศสมาชิกลง คาดว่าจะกระทบต่อปริมาณผลผลิตน้ำตาลทรายโลก และผลักดันให้ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกเพิ่มขึ้น อันจะมีส่วนเกื้อหนุนต่อการส่งออกน้ำตาลทรายของไทยในปี 2551

ส่วนวิเคราะห์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ

ตุลาคม 2550